
Fundur 29.9.2024 Jakob Goldman 


Komið þið blessuð og sæl.


Góða kvöldið. 

Er okkur skyldugt að reyna að kenna ykkur ýmislegt um starf okkar og fá jarðarbúa með okkur, 
þótt misjafnlega vel það gangi.


Er ég skrásetjari og skráset ég hernaðar sigra og ósigra og er hún mikil styrjöldin sem hefur nú 
geisað all lengi og hef ég stundum þurft að beita aðferðum til að taka ekki tilfinningalega afstöðu 
og verða ekki harmþrunginn yfir öllu því sem gerist hér á okkar jörð og því sem ég frétti af stríðs 
rekstrinum á öðrum hnöttum.


Og stundum fyllist ég af vonleysi yfir því að stríðið gangi ekki nógu vel og er hnöttur okkar illa 
farinn eftir veðrabreytingar og eru tækni nýjungar þær sem hafa verið fundnar upp á skömmum 
tíma, taldar valda þeim veðra breytingum.


Og kenndi Drottinn okkur að hugsa ekki um náttúrunnar gæði en drottna yfir mönnunum.


Hef ég talað við ykkur áður og átti ég að hleypa í sambandið hershöfðingja okkar en eru 
vandkvæði á því þar sem búið er að setja verndandi mátt fyrir. 


Og erum við staddir í stöð, þar sem reynt er að breyta gangi mála á jörðinni.


Og Jakob Goldman, hef ég talað áður og hef margvíslegar styrjaldar sögur og hefur okkur tekist 
að ráða niðurlögum sumra, en annars staðar er erfitt og mótstaðan mikil, eigum okkar bandamenn 
á jörðinni.


Ég bjó í Þýskalandi, fjármálastarfsemi og sölumennsku, af Gyðingaættum á sextándu öldinni.


Get ekki haldið áfram, verið þið sæl.


Vertu sæll. Þakka þér samt fyrir. 

Já.



